

## ชงรัฐเพิ่มหลักสูตรดูแลผู้สูงวัย พร้อมสร้างคนป้อนภาคอุตสาหกรรม ขับเคลื่อนไทยแลนด์4.0



**นายกlinik สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทย** เปิดเผยภายหลังนำคณะกรรมการหารือร่วมกับรมว. กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีประเด็นหารือที่สำคัญ คือ 1. เสนอให้ทำระบบ Clearing House ด้านข้อมูล รวมทั้งเสนอการจัดทำหลักสูตรดูแลผู้สูงวัยแบบเชิงลึก หารับการยกระดับ (Upskill Reskill)

2. ขอให้ปรับปรุงกฎระเบียบและการปฏิบัติตามเงื่อนไขของกองทุนด้านวิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งสนับสนุนทุนให้แก่นักศึกษา และอาจารย์ในการทำ Startup IDE และยังเสนอให้ส่งเสริมนักธุรกิจรุ่นใหม่ (YEC) เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน โดยจะจัดการประชุมกับกลุ่ม YEC ของหอการค้าเพื่อหาแนวทางการทำงานร่วมกันในเดือนตุลาคมนี้

และ 3. การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยกลไก BCG(Bioeconomy , Circular Economy , Green Economy) หอการค้าไทยสนับสนุนการสร้างรายได้และลดความเหลื่อมล้ำเพื่อยกระดับศักยภาพและสร้างรายได้เกษตรกรให้สูงขึ้น โดยสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงฯ ในการทำวิจัย เพื่อพัฒนาสินค้าเกษตรโครงการ 1 ไร่ 1 ล้าน และจัดตั้งคณะทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ในการกำหนดพื้นที่เป้าหมาย พืชเป้าหมาย และระยะเวลาดำเนินการ

ที่มา : เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์

## ดัน7ข้อเพิ่มค้าชายแดน ไทย-เมียนมาแสนล้าน

ที่ประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อส่งเสริมการค้าชายแดนไทย-เมียนมา กระทรวงพาณิชย์ ได้มีการหารือแนวทาง ส่งเสริมการค้าชายแดนและแก้ปัญหาอุปสรรคการค้าชายแดนไทย-เมียนมา อาทิ เรื่องปัญหาเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาแห่งที่ 2 ที่อำเภอแม่สอด จะเสนอให้ ครม. พิจารณาเพื่อเปิดใช้ถาวร

รวมทั้ง ยังเสนอขยายเวลาการเปิดปิดด่านชายแดนแม่สอด จ.ตาก เดิมเวลา 05.30-21.30 น. เป็นเวลา 05.30-24.00 น. และ เสนอให้ยกระดับด่านการค้าและจุดผ่อนปรน 3 จุด ได้แก่ ด่านสิงขร จ.ประจวบฯ ด่านห้วยต้นนุ่น จ.แม่ฮ่องสอน และด่านเจดีย์สามองค์ จ.กาญจนบุรี

นอกจากนี้ เอกชนยังเสนอให้ขยายวงเงินสินค้าที่ขนส่งผ่านด่านแม่สอด เดิมกำหนดไม่เกินครั้งละ 500,000 บาท เป็นไม่เกิน 2 ล้านบาท และขอให้รถบรรทุกจากเมียนมาเข้ามาบรรทุกสินค้าที่ไทยจนถึงเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด เป็นต้น

**นายนิยม ไวยรัชพานิช รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย** กล่าวว่า หากเปิดใช้สะพานแห่งที่ 2 แล้ว น่าจะทำให้มูลค่าการส่งออกไทยไปเมียนมาเพิ่มเป็น 1 แสนล้านบาทได้.

ที่มา : เดลินิวส์